

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2552

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ ผลิต/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	เจ้าภาพ
					รวมทั้งสิ้น	180,725.11	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)	เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม	1.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ เช่น 1) ภาระหนี้ต้องบประมาณอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงทางการคลัง (ร้อยละ) 2) การลดยอดหนี้คงค้าง (ล้านบาท) 3) การลดการระดมหนี้ (ล้านบาท) เป็นต้น	15	บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก	โครงการ/ผลิต :	405.27	
			N/A		1) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ		
			N/A		2) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้		
					กิจกรรม :		
		1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และกำหนดตัวชี้วัด (Key Indicators) ในการบริหารหนี้และความเสี่ยง เช่น ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น	5		1) การบริหารหนี้สาธารณะประจำปี งบประมาณ 2) การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และกำหนดตัวชี้วัด (Key Indicators) ในการบริหารหนี้ และความเสี่ยง		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย
2. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ระดมทุนในระดับภูมิภาค	เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ให้เป็น 1 ใน 3 เสถียรภาพ การเงิน เพื่อเสริมสร้างความ แข็งแกร่งของระบบการเงิน	2.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ฉบับที่ 2 เช่น ระดับความสำเร็จในการ ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรากอเบิ้ลอ้างอิง เป็นต้น	5	1) พัฒนาตลาดแรกให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีอุปทาน แก่ตลาดอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 2) พัฒนากลไกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรอง 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย์	3) การดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้		1) สำนักจัดการหนี้ 1 2) สำนักจัดการหนี้ 2 3) สำนักนโยบายและแผน 4) สำนักบริหารการชำระหนี้ 5) สำนักบริหารการระดมทุน โครงการลงทุนภาครัฐ
3. การจัดหาแหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน	เพื่อจัดหาเงินกู้สมทบค่าใช้จ่าย ในการลงทุนสำหรับโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ การดำเนินงานอื่นตามนโยบาย ของรัฐบาล	3.1 ร้อยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน 3.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการระดมทุนตามแหล่ง เงินทุนที่เหมาะสมในกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี	N/A 5	จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม	4) การระดมทุนตามแหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมในกรอบระยะเวลา ดำเนินการ 5 ปี		6) สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
					5) การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน		
4. การพัฒนาระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อจัดให้มีระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสร้างความเชื่อมโยงในการ ทำงาน	4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน	5	ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ภารกิจพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย เชิงนโยบาย					โครงการ/ผลิต :		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย
					การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	180,319.84	1) สำนักจัดการหนี้ 1
					กิจกรรม :		2) สำนักจัดการหนี้ 2
					บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล		3) สำนักบริหารการชำระหนี้